

1/ Kiểm điểm tình hình học tập của học sinh trong tuần XIII (01/4 – 06/4/2019)

Một số tình hình chính :

- Tình hình học sinh đi học, chuyên cần: Số HS vắng không phép, Số học sinh đi học trễ (xem danh sách VP Đoàn).
- Mặt chưa tốt :

Hiện nay một số học sinh lớp 12 tinh thần, thái độ học tập không tốt có biểu hiện lười học, không học bài, làm bài tập, cúp cua, vắng không phép ... ảnh hưởng đến chất lượng, nề nếp chung của nhà trường, đề nghị GVCN kiểm điểm nghiêm khắc, mời PHHS đến để phối hợp giáo dục, đồng thời nhắc nhở học sinh nâng cao nhận thức, thái độ học tập, ôn tập thật tốt chuẩn bị thi HK II và thi THPT quốc gia

2/ GVCN các lớp 12 dự kiến xếp loại hạnh kiểm HK II và năm học 2018 – 2019

+ GVCN thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; CV số 2022/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2018 của Sở GD&ĐT Bình Định V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì và đánh giá, xếp loại học sinh Trung học năm học 2018-2019

+ Thời gian nộp cho VP Đoàn: Hạn chót ngày 20/04/2019.

+ Đoàn trường kiểm tra và trình HT duyệt: Trước ngày 27/4/2019.

3/ GVCN các lớp 12 tư vấn cho học sinh trong việc lựa chọn môn thi trong kì thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2019

a) Bài thi

- Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học - viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân - viết tắt là KHXX).

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được chọn đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Lưu ý: thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

b) Hình thức thi

- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là thi trắc nghiệm). Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.

GVCN lưu ý HS

+ Chọn môn thi kết hợp được cả 2 mục tiêu là tốt nghiệp THPT và xét tuyển CĐ, ĐH.

+ Không nên chọn quá nhiều môn thi sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả chung. Việc lựa chọn nhiều môn thi sẽ giúp học sinh thêm nhiều cơ hội để xét tuyển vào các trường CĐ-ĐH, nhưng giải pháp này cũng rất mạo hiểm, bởi nhiều môn đồng nghĩa với lượng kiến thức và thời gian ôn tập cần nhiều hơn, nếu không đủ kiến thức và thời gian để ôn tập và làm bài thi thì kết quả sẽ không cao. Vì thế các em cần biết tính toán, lựa chọn cho hợp lí.

+ Sau ngày 20/4/2019, học sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi.

4/ Kế hoạch lao động

Xem phân công chuyên mục .